



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแพชพิค, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, bangkokpost, workpointnews, nationtv, bangkokbiznews, 77kao ded, js100, thansettakij, mcot.inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thastanadard, prachachat, thaipbs, mthai

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. แถลงข่าว พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 30 คน ผู้ป่วยสะสม 177 คน กรณีมีประชาชนที่แสดงอาการไม่เหมาะสม รวมถึงตั้งใจโอเอจามใสบุคลากรทางการแพทย์ มีความผิดทางอาญา ส่วนกรณีผู้ที่อยู่ในสนามมวยโพสต์ข้อความบนสังคมออนไลน์ว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 แต่กว่าจะเข้าห้องรักษาต้องรอถึง 4 วัน และเสียค่ารักษาร่วมแสนบาท ให้แจ้งเรื่องมาที่สายด่วน 1669 จะเข้าไปตรวจสอบ ยืนยันว่ารัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประชาชนไม่ต้องสำรองจ่าย สร.ได้ปรับเกณฑ์การตรวจโควิด-19 เพิ่มในกลุ่มที่มีประวัติไปในสถานที่แออัด เช่น สนามมวย สถานบันเทิง ผับ บาร์ต่างๆ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ใส่หน้ากากอนามัยและไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที จะได้รับการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะตรวจพบหรือไม่พบเชื้อ และหากป่วยจะได้รับการรักษาฟรีทั้งในรพ.รัฐและเอกชน หากถูกเรียกเก็บเงินจากรพ.เอกชนให้ร้องเรียนได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือโทรสายด่วน 1669 ขณะนี้กรมการค้าภายใน อยู่ระหว่างร่วมกับสร.จัดทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่ารักษา

สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแพชพิค

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า การผลิตชุดตรวจโรคโควิด-19 แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ สร.ผลิตเอง สร.ร่วมกับบริษัทเอกชน และบริษัทเอกชนนำเข้า ซึ่งมีเพียง 5 บริษัทที่ชุดตรวจผ่านมาตรฐาน นอกจากนี้ได้ประสานซื้อเพิ่มเติมจากจีน ควบคุมกับแรงให้้อย.รับรองชุดตรวจของบริษัทเอกชนเพื่อนำมาสำรองไว้ และวันศุกร์นี้ สร.จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้ากรมแพทย์ทหารในสังกัดกองทัพ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทำแผนรองรับผู้ป่วยล่องหน้า อาจใช้รพ.ด้านสุขภาพจิตมาเสริม ส่วนร้านอาหารหากพบใช้ช้อนกลางโดยไม่มีช้อนประจำตัวให้ลูกค้า อาจสั่งปิดตามอำนาจทางกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มีการหารือร่วมกับรพ.สังกัด กทม. มหาวิทยาลัย เหล่าทัพ จัดทำออร์ดิรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในทุกรพ. ขณะนี้มีเตียงสำรอง 234 เตียง สัปดาห์หน้าจะให้ชะลอผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงไปรักษาที่ร้านขายยา เพื่อลดความแออัดและทำให้มีเตียงเพิ่มถึง 400 เตียง ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือรพ.เอกชน รับดูแลผู้ป่วยที่รพ.และเก็บตัวอย่างเชื้อมาตรวจ แต่ยังมีปัญหาเรื่องประชาชนไม่เข้าใจและต่อต้าน เช่น กรณีรพ.บางบัวทอง ส่วนแนวทางการสำรองและจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ กทม. ให้รพ.ราชวิถีกระจายยา ส่วนภูมิภาค ให้รพศ.และพื้นที่เป็นผู้กระจายยา นอกจากนี้ เตรียมเปิดกึ่ง ๆ รพ.สนามโดยใช้รพ.ประมาณ 5-6 แห่ง อาทิ 1.รพ.บางขุนเทียน เปิดได้ทันที 30 เตียง มีบุคลากรพร้อม แต่หากเปิดเต็มศักยภาพ 200 เตียง ต้องหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม 2.รพ.ศรีธัญญา 200 เตียง 3.รพ.ทหารอากาศทุ่งสีกัน รับ 20-30 เตียง แต่อาจจะเพิ่มได้ประมาณ 150 เตียง 4.รพ.รามาริบัติจักรีนฤดินทร์ รับผู้ป่วยแล้วประมาณ 10 กว่าเตียง แต่เพิ่มเตียงได้ 5.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่มีติดล รวมทั้งรพ.เอกชน 2 แห่ง คือ รพ.วิภาวดีรังสิต 5.ปรางค์กู่ เป็นรพ.ว่าง แต่ยังไม่มีคน และ รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่ยกให้ทั้งตึกประมาณ 100 เตียง พร้อมแพทย์-พยาบาลโรคติดเชื้อ มาร่วมดูแล รวมมีเตียงในสถานพยาบาลกว่า 1,000 เตียง ซึ่งจะเปิดตามจำนวนผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, 77 kaoded, thebangkokinsight

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า ช่วงนี้จะขอให้มีการปิดสถานบันเทิงใน กทม. และปริมณฑล โดยใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 35 (1) ส่วนแหล่งที่มีการเดินทางของคนจำนวนมาก เช่น สนามกีฬา สนามมวย สนามม้า สนามชนไก่ สนามชนโค ทั่วประเทศ จะต้องปิดจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไป ขณะเดียวกัน สถานบันเทิงต้องทำบิกกิ้นนิ่งเป็นเวลา 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ สร.ตรวจตราและให้การสนับสนุน จากนั้นจะพิจารณาต่อไปว่าจะมีการเปิดหรือไม่ ขอให้ประชาชนมั่นใจการปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ส่วนเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ รพ.และแพทย์มีพร้อม โดยกรม.อนุมัติงบเลี้ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 1,000-1,500 บาท/เวร เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, mcot, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ได้ประสานให้ รพ.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เอกชนรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อจนหาย ไม่ต้องส่งมารพ.รัฐ โดยเตรียมความพร้อมเรื่องห้องผู้ป่วยหนักและสถานที่ รวมถึงรพ.สนาม ในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ต้องเตรียมเครื่องมือและบุคลากรทั้งหมด ทั้งนี้ รัฐบาลมีโครงการโรงแรมช่วยชาติ รองรับผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง โดยของบกลางจ่ายค่าโรงแรม สร้างรายได้ผู้ประกอบการในช่วงวิกฤต พร้อมทั้งประสานรพ.เอกชนลดค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ย้ำประชาชนที่ไม่มีความเสี่ยง ไปตรวจหาเชื้อจะตัดสิทธิผู้ป่วยจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง ThaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจแล็บเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการวินิจฉัยโรค ส่วนการควบคุมโรคจะสำเร็จหรือไม่ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน ดำเนินการควบคู่กับการตรวจแล็บ การตรวจไม่สามารถทำได้ในทุกคน เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยง และขึ้นอยู่กับช่วงเวลาระยะเวลาที่สัมผัสโรค มี 2 แบบ คือ 1.การตรวจจากสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ 2.การตรวจด้วยเลือด ซึ่งประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าควบคุมโรคได้ดี ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ใช้การตรวจแล็บน้อยมาก เนื่องจากทุกคนมีวินัยดี มีการควบคุมโรคได้ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงมาตรการบิ๊กลิ้นนิ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า แยกเป็น 2 กรณี คือสถานที่ที่มีผู้คนไปอย่างสม่ำเสมอ เช่น โรงเรียน สถาบันกวดวิชา มหาวิทยาลัย กำหนดปิด 2 สัปดาห์และทำบิ๊กลิ้นนิ่ง ส่วนสถานที่ที่มีผู้คนชุมนุมไม่เป็นกิจวัตร เช่น สนามมวย สถานบันเทิง สถานบริการ ให้ปิดเพื่อทำบิ๊กลิ้นนิ่งจนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า หากสร้างสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส จะเป็นเกราะป้องกันตนเอง ลดโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง ออกกำลังกายเป็นประจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ได้เตรียมหารือกับตัวแทนสมาคมรพ.เอกชน และรพ.เอกชน นอกสมาคมฯ ตัวแทนจากกองทุนสวัสดิการข้าราชการ-ประกันสังคม-หลักประกันสุขภาพ ในการรับมือกับปัญหาโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลของภาครัฐ โดยหลังจากมีประกาศให้ผู้ป่วยโรคโควิด -19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.ต้องไม่ปฏิเสธการรักษา และจากการประเมินหากมีผู้ป่วยมากขึ้น การรักษาในรพ.รัฐอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีภาคเอกชนเข้ามาช่วย ซึ่งรัฐพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าเสี่ยงภัยบุคลากร และย้ำว่ารพ.เอกชนที่รับตรวจแล็บต้องรับรักษาผู้ป่วยด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, brandage</p> <p>-เสนอข่าว 4 กลุ่มบริษัทเอกชนรวมพลังคนไทย ได้แก่ สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด, มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา, กลุ่มบริษัท ข. การช่าง และบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ทำประกันไวรัส โควิด-19 กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 50,000 กรมธรรม์ ทุนประกันรวม 26,000,000,000 บาท โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นผู้รับมอบที่ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>-สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัว 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ</p> <p>-รพ.บางบัวทอง 2 งคให้บริการผู้ป่วยทั่วไป เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี พร้อมด้วย นพ.สสจ.กาญจนบุรี แถลงพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) สะสม 23 ราย เข้าข่าย 2 ราย ติดเชื้อ 1 ราย เป็นคนจ.กาญจนบุรี แต่อยู่ในกทม. ใช้เฟซบุ๊กชื่อ นะจ๊ะ เสียงเหนือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์ผจก.</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ อุบล พร้อมด้วย นพ.สสจ. แถลง พบผู้ต้องสงสัยป่วยโรคโควิด-19 เป็นสามีภรรยา คู่มวยเวทีลุมพินี กลับมาบ้านมีไข้ เข้าตรวจรพ.แรกผลลบ แต่อีกรพ.ผลลบ ต้องรอผลแล็บอีกครั้ง กักตัวคนทั้ง 2 คน รวมทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.สุโขทัย สั่งการในที่ประชุมคกก.โรคติดต่อจังหวัด ปิดรพ.รวมแพทย์สุโขทัย 7 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังนายสุวรรณ จิตรพิณิจ อายุ 36 ปี เขียนมวยเข้ามารักษาตัว และส่งไปตรวจที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก พบติดเชื้อโควิด-19 และสั่งห้ามการประชุม อบรม สัมมนา ที่มีการรวมตัวกันเกิน 100 คน ให้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย 50 คน และกักตัว 14 วัน ล่าสุด นายสุวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ควรตื่นตัว แต่อย่าตื่นเต้น ขอขอบคุณ สธ.จังหวัดที่ดูแลอย่างดี และให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพยายามกักตัวเองให้ดีที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์sanook</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษก สตช. แถลง มีตำรวจที่ผลตรวจเป็นบวกเข้าข่ายผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 7 นาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ซึ่งทั้งหมดอาคารดี แยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรก ตำรวจสังกัด สตม. รักษาที่รพ.กลาง 1 นาย กลุ่มที่ 2 จำนวน 2 นาย เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด ติดเชื้อจากการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ รักษาที่สถาบันราชราชนราทร กลุ่มที่ 3 ติดมาจากสนามมวย 2 นาย เป็นตำรวจ สน.พระราชวัง 1 นาย และงานนิติเวช 1 นาย รักษาตัวอยู่ที่รพ.จุฬาฯ กลุ่มที่ 4 เป็นรองสารวัตรกองกำกับสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนนครบาล 1 ราย และตำรวจตระเวนชายแดน 1 ราย ไปทานอาหารกับเพื่อนที่มาจากต่างประเทศ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับตำรวจทั้งสี่กลุ่มรวม 102 คน ให้กักตัว 14 วัน</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, thestandard, nationweekend, prachatai, thaigov, thaipublica, mcot, tnnthailand, ทวีทุกช่อง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรอมว.กลาโหม แถลง 6 มาตรการสู้วิกฤติ COVID-19 1.ด้านสาธารณสุข ยังไม่มีการปิดเมือง หรือปิดประเทศ ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ต้องมีประกันสุขภาพ และยินยอมใช้แอปพลิเคชันติดตามของรัฐ ทุกทางเข้าเมืองทั้งบก-น้ำ-อากาศ แนะนำให้คนไทยที่อาศัยในต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศ 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน เร่งผลิตในประเทศและจัดหาจากต่างประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ 3. ด้านข้อมูล การสื่อสารมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ สธ.เป็นการแถลงเฉพาะด้านการแพทย์ และศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 4. ด้านต่างประเทศ จัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ 5. ด้านมาตรการป้องกัน ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ สถานที่ซึ่งผู้คนมารวมเป็นกิจวัตร เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาจแพร่เชื้อได้ง่ายแม้จะป้องกันแล้ว และยังมีทางเลือกอื่นทดแทน ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาและทุกสถาบัน ให้ปิดชั่วคราวตั้งแต่ 18 มี.ค. เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของสธ. สถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่ทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิดหรือเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก สัมผัสถูกเนื้อถูกตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกัน ได้แก่ สนามมวย สนามกีฬา สนามม้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนผับ สถานบันเทิง สถานบริการนวดแผนโบราณ และโรงแรมหรู ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ปิดชั่วคราว 14 วัน และให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดโรค เช่น คอนเสิร์ต การจัดแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา โดยให้ ผวจ.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ออกไปและชดเชยให้ในเวลาที่เหมาะสม ให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกัน รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วย นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 6. ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.เลย พร้อม นอภ.วังสะพุง ออกตรวจตลาดลือตเตอร์วังสะพุง พร้อมกำชับผู้ค้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง, thansettakij, bangkokbiznews, เว็บไซต์sanook, thestandard, nationweekend, prachatai, thaigov, thaipublica, mcot, tnnthailand, kapook</p> <p>-เสนอข่าว ภรรยานายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา หรือ นายกไก่อ ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกัน ส่วนคนใกล้ชิดอีก 4 รายไม่พบเชื้อ</p> <p>-VISTEC-ศิริราช-กลุ่ม ปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ และภาคีเครือข่าย ร่วมวิจัยชุดตรวจโควิด-19 ประสิทธิภาพสูงโดยนักวิจัยคนไทยครั้งแรกในโลก รู้ผลใน 45 นาที ราคา 500 บาท</p> <p>-รอมว.อุดมศึกษา เผย ทีมวิจัยจาก ม.มหิดล ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ บ.สยามไบโอไซน์ ผลิตชุดตรวจโควิด-19 ได้สำเร็จ ผ่านการทดสอบมาตรฐานของอย. และพร้อมผลิตเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจง่ายขึ้น คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือเพียง 1,000 บาท จากเดิม 4,000 บาท จะเริ่มผลิตและทยอยส่งมอบได้ 1 ล้านชิ้น ภายใน 6 เดือน</p> <p>-รอมว.การอุดมศึกษา ออกประกาศกระทรวง 3 ฉบับ เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร หยุดการเรียนในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ ยกเลิกฝึกงาน พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้าน เหลื่อมเวลาการทำงาน พักกลางวัน</p> <p>-รอมว.ศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของก.ศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และหากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน</p> <p>-ม.ธรรมศาสตร์ ออกคำชี้แจงกรณีมีข่าว นศ. ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวนหนึ่งสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 และได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค 7 ราย พบว่า ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด แนะนำให้เฝ้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระวัง 14 วัน หากมีอาการต้องมาพบแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกระดับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านด่านคุมโรค พบผู้โดยสาร 2 รายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ส่งรพ.ตรวจสอบ -บ.คิง เพาเวอร์ มหานคร ยืนยันพบผู้ติดโควิด-19 ปิดอาคารถึง 27 มี.ค. -โรงพยาบาลนครเคโรเมเจอร์ ประกาศปิดโรงพยาบาลนตซ์ชั่วคราวทุกแห่ง ตั้งแต่ 18 -31 มี.ค. นี้ -สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สั่งพนักงานกักตัว 14 วัน หลังรับแจ้งผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางเที่ยวบิน PG933 -สถานทูตไทยในมาเลเซีย แจ้งคนไทยยังสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ระหว่างวันที่ 18 - 31 มี.ค. หลังทางการมาเลเซียประกาศปิดประเทศ -นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางมาขอข้อมูลการจ่ายหน้ากากอนามัยของ ก.พาณิชย์ โดยก่อนหน้านี้ได้นำข้อมูลไปมอบให้กับ รอง ผบ.ตร. บัวว่า ขบวนการค้าหน้ากากอนามัยมีหญิงสาวที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รับส่วนต่างจากบริษัทที่ส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ ด้านนางมลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ให้ทนายแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะ ขอให้หาหมิ่นประมาท -เจ้าหน้าที่ประจำสโมสร โปลิศ เทโร เอพซี โปสต์เฟชบุ๊กเสี่ยงติดโควิด-19 หลังไปชมมวยที่เวทีลุมพินี รมอินทรา วันเดียวกับ แมททิว ดิน ด้าน ธัญญา วงศ์นาค ผู้จัดการทีมโปลิศฯ ระบุ ไปส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจหาเชื้อไวรัสแล้ว พร้อมทำความสะอาดอาคารพ่นยาฆ่าเชื้อสนามซ้อม สนามแข่ง ส่วนการซ้อมยังเป็นไปตามปกติ แต่จะใช้กล่องสแกนใบหน้า อนุญาตให้เฉพาะนักบอลและทีมสต๊าฟเข้าสนามเท่านั้น -จ.นครราชสีมา ประชาชนแห่ไปซื้อสมุนไพรฟ้าทลายโจร เนื่องจากมีกระแสข่าวว่ามีสรรพคุณป้องกันไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ ลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์ เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัส และลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสได้ <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โปสต์เฟชบุ๊ก รวมวิธีทดสอบแอลกอฮอล์เจลว่าปลอมหรือไม่ 1.การนำไปวัดจุดเดือด 2.การดมกลิ่นเอทิลแอลกอฮอล์ 3.ทำปฏิกิริยากับไอโอดีนฟอร์ม และ 4.ลองจุดไฟ <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมบริจาคเงิน 10 ล้านบาท ให้กับรัฐบาล เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ สपोर्टนิวส์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เร่งผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมการระบาด COVID-19 ส่งมอบให้สถาบันบำราศนราดูร <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดภายในและบริเวณรอบๆ สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจในการใช้พื้นที่ของศูนย์นั้นนันทนาการ โดยก่อนทำกิจกรรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายด้วย <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวภายหลังหารือกับ สธ. รพ. องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่จะใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพบว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 แสนลิตร/เดือน และยืนยันว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สำหรับไปใช้ทางการแพทย์และผลิตเจลแอลกอฮอล์เพียงพอ 	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบ</p> <p>1.ความสับสนเกี่ยวกับการปิดพิตเนส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, workpointnews</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลออกมาตรการให้สถาบันเท็ง สนามมวย อาบอบนวด สนามม้า โรงพยาบาลในกทม.และปริมณฑล ปิด 14 วัน ว่า สถานบริการที่เข้าข่าย คือกิจการที่ไปขอจดทะเบียนเป็นสถานบริการกับ ก.มหาดไทย อาทิ อาบอบนวด ร้านนวดแผนโบราณ ร้านนวดตัวหรือนวดฝ่าเท้า รวมถึงสถาบันเท็ง ผับ บาร์ หรือร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีสด ส่วนโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร คลินิกเวชกรรม สถานเสริมความงาม ไม่ใช่สถานบริการ จึงไม่ต้องปิด 14 วัน ส่วนผู้ประกอบการอาชีพรับจ้างนวดแผนโบราณตามบ้าน สามารถดำเนินการต่อได้ โรงแรมที่มีอาบอบนวด หรือแผนกนวดแผนไทย ต้องปิดบริการอาบอบนวดหรือแผนกนวด ส่วนที่เป็นห้องพักยังสามารถทำการตามปกติ <u>สำหรับกรณีสถานที่ออกกำลังกายและพิตเนสนั้น ต้องไปดูตามนิยามในพ.ร.บ.สถานบริการ</u> <p>สำหรับสถานที่ที่ถูกปิด 14 วัน ให้ไปทำความเข้าใจครั้งใหญ่ จากนั้นจะพิจารณาเรื่องการขยายมาตรการไปยังหัวอื่น ๆ รวมถึงการขยายจำนวนวันปิดการให้บริการ ในช่วงนี้ ถ้ามีจังหวัดใดที่ต้องการดำเนินการมาตรการเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ ตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ รมว.สธ. จะมีการประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เพื่อออกคำแนะนำไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะกำหนดขนาดและประเภทของสถานบริการและสถานบันเทิงที่จะต้องใช้มาตรการนี้

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า เหนือคือสารคัดหลั่งอย่างหนึ่ง จึงต้องมีการทำความสะอาด ให้มีสุขอนามัย โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันของหลายๆ คน

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้จะมีมาตรการการปิดสถานบริการที่มีคนรวมตัวจำนวนมาก แต่ฟิตเนสไม่ต้องปิด เพียงแต่ต้องมีมาตรการในเชิงป้องกันและดูแลตามมาตรฐานอย่างดี มีการวัดไข้ก่อนเข้าฟิตเนส จัดให้มีระยะห่างเกิน 1 เมตร หมั่นทำความสะอาด มีเจลล้างมือ การติดโควิด-19 แพร่เชื้อผ่านด้วยละอองฝอย ขณะหายใจโดยการไอจามรดกันในระยะไม่ไม่เกิน 1 เมตร รวมถึงการไอจามออกมาแล้วสัมผัส ส่วนห้องไม่สามารถแพร่เชื้อได้

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ประชุมคกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และใช้อำนาจตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ สั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 3,519 แห่ง รวมถึงสถานที่ที่เสี่ยงหากมีคนเข้าอยู่ร่วมกันหนาแน่นมีการใช้ของร่วมกัน อาทิ สนามกีฬา สนามมวย สนามไก่ชน ร้านอาบอบนวด ร้านสปาอบสมุนไพร ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกายแบบปิด โรงละคร โรงภาพยนตร์ อีกกว่า 1,000 แห่ง ตั้งแต่ 18-31 มี.ค. หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนศาสนสถานที่จะต้องมีการประกอบพิธี หรือร้านอาหารต่าง ๆ ได้ประสานให้มีคัดกรองคนก่อนเข้าไป และควรมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ รวมทั้งประสานไปยังจุฬาราชมนตรี ขอความร่วมมือให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามประกอบพิธีละหมาดที่บ้านแทนการมาประกอบพิธีร่วมกันทุกวันศุกร์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ไม่เห็นด้วยกับการสั่งปิดสถานบันเทิง เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูง

2.ชาวต่างชาติไม่ยอมกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ ชัยจันทร์ รองประธานคณะนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับแจ้งจากคกก.อาคารชุด ว่า มีชาวต่างชาติเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 12 มี.ค. กำลังทำสัญญาเช่าห้องพักภายในคอนโดแห่งหนึ่ง ย่านปิ่นเกล้า จึงขอร้องให้มีการกักตัวตามกฎหมายของสธ. 14 วันก่อน เพื่อสังเกตอาการและเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในคอนโด โดยชาวต่างชาติรายดังกล่าวไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อด้วย จึงอยากประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมควบคุมโรค ให้เข้ามากำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เบื้องต้นเจ้าของห้องและชายชาวเกาหลีใต้ยินยอมที่จะไม่เข้าพักยังคอนโดดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่าจะไปพักที่ใดต่อ

3.รพ.ไม่มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก จินดาพงษ์ รัตนปิลัมธน์ โโพสต์ข้อความว่า คนมวยทยอยติดเชื้อต่อเนื่องล่าสุด 40 คน ตอนนี้อยู่ไม่มีพอรองรับ รพ.บางแห่งขาดแคลนที่ตรวจ

4.คนไทยเดินทางกลับหลังมาเลเซียประกาศปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : innnews, เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ นราธิวาส แลลงข่าวกรณีผู้เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า เป็นชาว จ.นราธิวาส 29 ราย ตรวจพบผู้ป่วย PUI 2 ราย อยู่ระหว่างรอผลยืนยันจากห้องแล็บ อีก 8 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจ ส่วนอีก 16 รายกักตัว 14 วัน และอีก 3 รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัว นอกจากนี้ มีการเตรียมมาตรการในการรับมือกับคนไทยที่ไปทำงานที่มาเลเซียที่จะกลับเข้าประเทศไทยผ่านทางพรมแดนสุโงโก-ลก จ.นราธิวาส เนื่องจากมาเลเซียประกาศปิดประเทศ ตั้งแต่ 18-31 มี.ค. 2563

5.การกักตักขยะติดเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว บริษัท กรุงเทพธนาคม ผู้ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กทม. ระบุขณะนี้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 7 แห่ง ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ฝั่งพระนคร กรณีโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษา จึงจัดชุดเฉพาะกิจ แยกเจ้าหน้าที่และรถในการจัดเก็บขยะจากการจัดเก็บขยะติดเชื้ออื่น และจัดเก็บพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง เมื่อขยะถึงโรงงาน เจ้าหน้าที่จะสวมชุดป้องกันชุดใหม่ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการเผา โดยเผาชุดป้องกันไปพร้อมขยะด้วย และฉีดพ่นน้ำยาที่ตัวของเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

6.มาตรการปิดเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว รมว.มหาดไทย กล่าวถึง กรณี ผวจ.บุรีรัมย์ และผวจ.อุทัยธานี สั่งปิดเมืองสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สธ.ได้แต่งตั้งจนท.เกี่ยวข้องกับควบคุมโรคระบาด โดยมี ผวจ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนปกครองทั่วประเทศยืนยันว่า ผวจ.มีอำนาจเต็มที่ในฐานะประธานคกก.โรคติดต่อจังหวัด ในการออกมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเนื้อหาของมาตรการปิดเมือง คือ มีมาตรการคัดกรองคนเข้าเมืองและไม่ให้คนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม ซึ่งถือว่าตรงตามมาตรการที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ควรจะทำ</p> <p>7.ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเก็บศพชาวจีน สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยแห่งหนึ่งไม่เข้าเก็บศพผู้เสียชีวิตสัญชาติจีนตกจากที่สูงภายในซอยเพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ เพราะกังวลเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-19 ว่า สธ.ไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจผู้เสียชีวิต ถ้าทราบว่ามีปัจจัยคุ้มครองเรามีวิธีการป้องกันตัวเองในการเข้าไปชันสูตร และในทางปฏิบัติไม่สามารถเกิดเรื่องแบบนี้ได้</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ปกติแพทย์จะต้องประเมินว่าเป็นคนกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเสี่ยงจะประสานงานหน่วยงานที่ได้รับการอบรม เช่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย แต่บางช่วงอาจจะขาดอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ชุด PPE ได้นำเรื่องหารือแล้ว หากพบรายไหนมีความเสี่ยงจะนำมาตราฐานการเก็บศพมาใช้</p> <p>8.ข้อกังวลการแพร่กระจายเชื้อในศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าว สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานจาก ก.แรงงาน ว่า ผู้ประกอบการคนไทยที่ใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว มีข้อกังวลเกี่ยวกับการรับบริการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จัดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด 42 แห่ง เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวไปขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรวันละนับพันคน หากมีผู้ติดเชื้อเข้ามาจะมีการแพร่เชื้อไปถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้ กลุ่มนายจ้างได้ขอให้.แรงงานขยายเวลาจดทะเบียนเพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีเสียงตอบรับ นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังไม่ยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 18 มี.ค. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ซึ่งจะมีคนมางานกว่า 300 คน</p>	
<p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.รพร.ทำบ่อ พร้อม สสอ.ทำบ่อ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้ชื้อบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ AHycapaPrhnhakr หลังโพสต์ข้อความว่า ทำบ่อติดเชื้อ 28 แต่ทางการหนองคายบ่ประกาศแจ้งให้ทราบ ยืนยัน จ.หนองคาย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ตรวจสอบข่าวประเด็นยกเลิกเกณฑ์ทหาร ป้องกัน COVID-19 ตรวจสอบกับกองทัพบกกระทรวงกลาโหม พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว อย.เตือนอย่าหลงเชื่อ “นาโน สเปรย์” อ้างฆ่าเชื้อไวรัส-แบคทีเรีย</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, xinhuaathai</p> <p>-เสนอข่าว หลังเกิดการแพร่ระบาด สื่อมวลชนตะวันออกพากันออกข่าวว่า ไวรัสนี้มีต้นกำเนิดจากสัตว์ในตลาดสดเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ของจีน แต่จากการรายงานของสื่อจีนและญี่ปุ่น ได้ข้อสรุปว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีต้นกำเนิดจากที่อื่น แต่ถูกนำพาเข้าสู่จีนจากนอกประเทศ โดยอาจมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา</p> <p>-สำนักงานใหญ่ WHO ที่นครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งว่า พนักงาน 2 คน ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ทั้งคู่กักตัวอยู่ในบ้านแล้ว ส่วนพนักงานคนอื่น ๆ สำนักงานใหญ่ได้ตรวจสอบแล้วและกำลังรอข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>-WHO ออกแถลงการณ์ว่า ขอให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดำเนินนโยบายแบบเดียวกับจีนและเกาหลีใต้ คือการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อทุกคน และตรวจทุกกรณีที่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งอาจทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูงอย่างน่าตกใจ นอกจากนี้ ยังประกาศเตือนเจ้าหน้าที่การแพทย์ให้ใช้ความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น หลังผลการศึกษาพบว่าไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ในละอองของเหลวจากร่างกาย สามารถตกค้างอยู่ในอากาศได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับความร้อนและความชื้น</p> <p>-WHO ระบุว่า การสูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงปอดติดเชื้อเมื่อเทียบกับผู้ไม่สูบ ได้แก่ เสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรีย 2-4 เท่า เชื้อใช้หวัดใหญ่ 2 เท่า เชื้อวัณโรคมากกว่า 2 เท่า เพิ่มอัตราการเสียชีวิต 4 เท่า และเชื้อโควิด -19 ถึง 14 เท่า</p> <p>-สหรัฐ ทดลองวัคซีน "mRNA-1273" เพื่อต้านไวรัสโคโรนา 2019 กับกลุ่มตัวอย่างที่เมืองซีแอตเทิล โดยใช้อาสาสมัครทดลองเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-55 ปี 45 คน คาดว่าการทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์</p> <p>-มาเลเซียประกาศปิดประเทศ 2 สัปดาห์</p> <p>-ฟิลิปปินส์ ประกาศปิดประเทศ 1 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ระงับการซื้อขายอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 17 มี.ค. ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ระงับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุข</p> <p>-สิงคโปร์ คุมเข้มพลเมืองอาเซียน ให้ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ ซึ่งมีประวัติเดินทางเยือนทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้นเฉพาะพลเมืองสิงคโปร์และมาเลเซีย</p> <p>-บรูไน สั่งห้ามพลเมืองและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในบรูไนเดินทางออกนอกประเทศ ห้ามการรวมตัวกัน ห้ามจัดงานแต่งงานและการแข่งขันกีฬา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สวิตเซอร์แลนด์ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบ 1,000 คนภายใน 24 ชม. เป็น 2,200 คน เสียชีวิต 14 คน รัฐบาลออกมาตรการฉุกเฉินห้ามการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมด เข้มงวดพรมแดน และประจําการทหาร</p> <p>-ไต้หวัน ยกกระดับประเทศไทยเสี่ยง COVID-19 เท่า จีน อิตาลี เข้าประเทศต้องกักตัว 14 วัน</p> <p>-แคนาดา ประกาศปิดพรมแดนทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เป็นการชั่วคราว จากพลเมืองต่างชาติ ยกเว้นนักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ผู้มีใบอนุญาตพำนักถาวร ลูกเรือสายการบิน และชาวอเมริกัน</p> <p>-ฝรั่งเศส ประกาศปิดประเทศ ห้ามการเดินทางของประชาชนทั้งหมด ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ ทางกํารส่งตํร. 100,000 นาย เข้าควบคุมสถานการณ์</p> <p>-จีน มีผู้เสียชีวิตสะสม 3,226 คน ผู้ป่วยสะสม 80,881 คน เพิ่มขึ้น 21 คน โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งพบในประเทศเพียงคนเดียว และยังคงอยู่ที่มณฑลหูเป่ย์ ส่วนที่เหลือเป็นชาวจีนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่ง 5 ประเทศแรกที่มีรายงานการแพร่ระบาดมากที่สุดคือ อิตาลี ติดเชื้อ 27,980 คน เสียชีวิต 2,158 คน อิหร่าน ติดเชื้อ 16,169 คน เสียชีวิต 988 คน สเปน ติดเชื้อ 11,778 คน เสียชีวิต 491 คน เกาหลีใต้ ติดเชื้อ 8,320 คน เสียชีวิต 81 คน และเยอรมนี ติดเชื้อ 7,588 คน เสียชีวิต 17 คน</p> <p>-สำหรับยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกได้เพิ่มมากกว่า 183,000 คน เสียชีวิต 7,177 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า แพทย์เตือนดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำลายปอด ระบบทางเดินหายใจ หลังพบ 11 คน ติดเชื้อจากการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าแก้วเดียวกัน และเห็นด้วยกับมาตรการปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ สนามมวย เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่องค์กรด้านเด็กเยาวชนออกแถลงการณ์เรียกร้องวางมาตรการรับมือโควิด รัฐบาลต้องแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้ประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากการไม่มีวินัยและไม่ซื่อสัตย์ คนไทยบางคนปกปิดข้อมูลเมื่อมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และยังเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ไอ จามไม่ปิดปาก หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ขณะที่บางส่วนฝ่าฝืนคำสั่งหน่วยงานและองค์กรแอบเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด รวมทั้งมีการกักตุนสินค้า เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-กล่าวถึง 9 มาตรการ 30 แผนงาน เพื่อรับมือการแพร่ระบาดระยะ 3 ได้แก่ 1.ปิดสถานบริการทุกประเภทในกทม.-ปริมณฑล 14 วัน 2.ยกเลิกพิธีช้ชา-VOA 3.เตรียมพร้อมรพ.ทั่วประเทศ ให้คำตอบแทนพิเศษหมอ-พยาบาล 4.งดวันหยุดสงกรานต์ ปี 2563 5.ปิดชั่วคราวสถานที่ชุมนุมคน (มหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา สนามกีฬา โรงหนัง) 6.หากไม่ปิดต้องจัดสุขอนามัย หน้ากากป้องกัน นั้งห่าง 1 เมตร 7.เร่งผลิตหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือ วันละ 2 ล้านชิ้นแจกรพ. 8.เข้มงวดคนเข้าเมืองทุกช่องทาง ต้องมีใบรับรองแพทย์และประกันชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า กระแสข่าวปิดจังหวัดหรือเขตเมืองใหญ่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ล่าสุดมี 3 จังหวัดใช้มาตรการและอำนาจตาม กม.สั่งปิดจังหวัดและเขตเทศบาลขนาดใหญ่ มีการตรวจเข้มเต็มที่ ได้แก่ บุรีรัมย์ อุทัยธานี และฉะเชิงเทรา ส่วนข้อเสนอให้มีการปิด กทม.อย่างสิ้นเชิงแบบจีน อิตาลี สเปน เยอรมนี รัฐบาลยังไม่ได้พิจารณา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12</p> <p>-กล่าวถึงคำแถลงของผู้นำประเทศ ได้แก่ เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ที่ระบุว่า เราอยู่ในสงคราม ซึ่งหลายคนอาจเห็นด้วยว่าจริง ส่วนต้นแบบที่ดี คือ นายลี เซียนลุง นายกฯ สิงคโปร์ ซึ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน บรรเทาความตื่นตระหนก ขจัดข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ ขณะที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม และสรุปว่า สารจากผู้นำต้องชัดเจน เพราะการจะชนะสงคราม ต้องมียุทธวิธี สรรพกำลัง และมีแม่ทัพที่ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้ยอมซื้อหน้ากากอนามัยในราคาสูงกว่าปกติหลายเท่า มีการกักตุนสินค้า ซึ่งสะท้อนความไม่ปกติเข้าขั้นตื่นกลัว ซึ่งหากดูแลและระมัดระวังตัวเองจากปัจจัยเสี่ยงทุกช่องทางเท่าที่ทำได้ ก็อาจจะคลายกังวลได้พอสมควร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>-กล่าวว่า เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความขอให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ปัญหาเตียงในสถานพยาบาลไม่เพียงพอรับผู้ป่วยโควิด จนต้องกักตัวเองในบ้าน ขอให้เร่งออกมาตรการสำหรับผู้ติดเชื้อ โดยให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่วิจารณ์การเตรียมการรองรับผู้ป่วยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งถามหาแนวทางแก้ไขของรัฐบาล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดตามมติ ครม. 15 มาตรการ 1.ให้ผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ถูกคุมไว้สังเกตไม่น้อยกว่า 14 วัน 2.พัฒนาระบบและกลไกการกักกัน 3.กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด เช่น มีใบรับรองแพทย์ ประกันสุขภาพ 4.ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ 5.งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 6.งดกิจกรรมเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด 7.ให้สถานที่ทำงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เหลือเวลาทำงานและพักรับประทานอาหาร 8.ส่งเสริมให้ใช้การประชุมทางไกล ซื้อขายออนไลน์ ทำงานจากบ้าน 9.ให้สถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน 10.ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ 11.ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ 12.ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก 13.ให้ผวจ.ดูแลการเคลื่อนย้ายที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด 14.ใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจาก ตปท. 15.เร่งดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอำเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-กล่าวว่า ในประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจส่งสัญญาณทรุดหนัก สนามมวย โรงภาพยนตร์ ผับบาร์ หอสมุด พิพิธภัณฑ์ มีการกักตุนอาหาร น้ำดื่ม เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ต้องร่วมต่อสู้ไปพร้อมๆ ประเทศใดจะฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความสามารถของสังคมที่มีสมาชิกมีคุณภาพ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า แม้รัฐบาลยังเชื่อมั่นมาตรการรับมือและประเมินสถานการณ์ว่าประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 และยังไม่มียุทธศาสตร์ว่าจะเข้าสู่ระยะ 3 เมื่อใด แต่บางจังหวัดได้เริ่มปิดเมืองเองเพื่อลดการแพร่เชื้อ โดยจังหวัดแรกที่ประกาศ คือบุรีรัมย์ และตามมาด้วยอุทัยธานี ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ระบุว่า ผวจ.มีอำนาจเต็มในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ในการออกมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละพื้นที่ ส่วนแนวโน้มการปิดกั้น ต้องให้รอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเสนอ และนำเข้าหารือที่ประชุมบริหารสถานการณ์ โควิด-19 พิจารณา</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอว่า นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ร่วมกับ บริษัทไบโอเทคโนโลยี โมเดอร์นา ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ พัฒนาวัคซีน "เอ็มอาร์เอ็นเอ-1273" ขณะนี้กำลังทดลองกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 45 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งแม้การวิจัยเป็นไปด้วยดี ก็ต้องรอ 12-18 เดือนจึงจะใช้งานได้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด-19 อย่างก้าวกระโดดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ในลักษณะการติดแบบกลุ่ม ทำให้สังคมยิ่งวิตกกังวล ผู้บริหารจึงต้องฟังความรอบด้าน กลั่นกรองและเลือกใช้ให้ถูกจังหวะ เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อให้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไข (1) การบริหารจัดการสื่อสารสาธารณะของรัฐบาล และ (2) การบริหารจัดการการสื่อสารสาธารณะของสื่อมวลชนและประชาชนในภาพรวม ซึ่งไม่อยู่ในทิศทางเดียวกับรัฐบาล โดยศูนย์ของรัฐทั้ง 3 ศูนย์สามารถทำงานให้สอดคล้องและแบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อแจ้งข่าวกับสื่อมวลชนและประชาชน แต่จะต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ถูกต้องตรงไปตรงมา และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะ และต้องไม่มีการให้ข่าวโดยนักการเมือง เพราะจะยิ่งสร้างความสับสนและไม่ใช่น้ำที่</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ทางเสี้ยว</p> <p>-เสนอว่า โควิด-19 ในจีนสงบแล้ว แต่ทั่วโลกรวมถึงไทยเพิ่งเริ่มเฟส 3 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาวิเคราะห์ว่า สถานการณ์น่าจะใช้เวลาสั้นกว่าที่เกิดในจีน ในขณะที่ประเทศไทย แม้จะสามารถระงับการระบาดได้ถึงกว่า 2 เดือน แต่เพราะรัฐบาลไม่ปิดกั้นการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวและการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทย ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่และการแพร่จากคนสู่คนขึ้นมาอีก นอกจากนี้ ยังปล่อยให้มีการทำกิจกรรมในรูปของการชุมนุม เช่น การปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ การประชุมสัมมนา การกินเลี้ยงเป็นหมู่คณะ กิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมกีฬา ฯลฯ ผู้ป่วยที่พบขณะนี้ในกลุ่มรับเชื้อทอดที่ 2 ช่วงนี้จึงอาจจะเป็นช่วงที่พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมากที่สุด ซึ่งหากบล็อกไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปทอดที่ 3 ได้ การเข้าสู่การระบาดเฟสที่ 3 ก็จะไม่เกิดขึ้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอว่า อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "คนอีสานกับการระบาดของไวรัสโควิด-19" พบว่า ประเด็นที่คนอีสานพึงพอใจมากที่สุด คือ การทำงานของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุคลากรทางการแพทย์ ประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการโดยรวมของรัฐบาล และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการต่างๆ ดังนี้ ห้ามคนจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าไทย 30 วัน ห้ามจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของผู้นั้นที่หนาแน่น กระจายหน้ากากอนามัยให้ซื้อได้ง่ายและจำกัดจำนวนซื้อต่อคน ประชาชนทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ สร้างรพ.ชั่วคราวสำหรับการรับมือผู้ป่วยจำนวนมาก และห้ามประชาชนออกจากบ้าน 14 วัน ในเมืองที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง</p> <p>ด้าน พญ.รัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวในการเสวนาเหล่า นูห์รี กับความเสี่ยงโควิด-19 ว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การดื่มเหล้ากับเพื่อนหรือเที่ยวในสถานบันเทิงยิ่งเสี่ยงหนักหากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่ม จากสถิติพบผู้ใหญ่ติดเชื้อง่ายกว่าวัยอื่น และงานวิจัยยังพบว่า ผู้ที่ติดเหล้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดเชื้อในปอดถึง 2.9 เท่า และอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโรคมึสาเหตุจากปอดบวมถึงร้อยละ 13.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-กล่าวถึงกรณี สกล หลักสิม เขียนมวยที่ติดเชื้อโควิด-19 และวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปกปิดยอดผู้ติดเชื้อ ศ.นพ. วีระวัฒน์ หนองจุกา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ต้องรอดตรวจยืนยันอย่างแน่ชัดก่อนที่จะมีประกาศอย่างเป็นทางการ ขณะนี้คาดว่ามึผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เฉพาะในสนามมวยอาจเรียกว่าเป็น Super-Spreader ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์นอกหน้าต่าง</p> <p>-กล่าวว่า การที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างต่ำ เคยถูกนำมาอ้างอิงความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศที่ร้อนขึ้น และทำให้เกิดความคาดหวังในยุโรปและสหรัฐฯ แต่องค์การอนามัยโลกแถลงว่ายังไม่มึหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันว่าอุณหภูมิจะเป็นปัจจัยซึ่งมีบทบาทในเรื่องการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายรายแย้งว่า การพบผู้ป่วยน้อยน่าจะเป็นเพราะมีการตรวจน้อยและติดตามเฝ้าระวังโรคกันไม่เข้มงวดมากกว่า เนื่องจากขาดแคลนทั้งอุปกรณ์และบุคลากร</p> <p>ด้าน เดล พิชเซอร์ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังและตอบโต้โรคระบาดทั่วโลก ระบุว่า อากาศร้อนอาจจะมีอิทธิพลต่อการระบาดของจริง แต่ไม่ถึงกับทำให้การระบาดยุติลงได้ สิ่งสำคัญคือ ประสิทธิภาพในการแยกผู้ติดเชื้อ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาจากชุมชน</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์,</p> <p>-เสนอข่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า ปัญหาส่วนหนึ่งคือมีการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐบาลไทยได้ทำหนังสือไปถึงเลขาธิการอาเซียน เพื่อแจ้งไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องให้บรรเทา</p> <p>นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนร่วมกับหมอกควันจากจุดความร้อนในพื้นที่ที่มีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p> <p>นายเชิดเกียรติ อัตถากร โฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้หารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในทุกระดับ นอกจากนี้ นายกฯ ได้มีหนังสือถึงผู้นำของกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมและจำกัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดหมอกควันข้ามแดน</p> <p>กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล (18 มี.ค.) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ส่วนภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินมาตรฐาน 14 พื้นที่ และเป็นสีแดง 4 พื้นที่ คือ ต.จองค์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 130 มคก./ลบ.ม. ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 117 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 105 มคก./ลบ.ม.ต. และ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 100 มคก./ลบ.ม. ด้าน airvisual.com จัดอันดับเมืองมลพิษของโลกพบว่า เชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 4 ค่าฝุ่น 170 US AQI และ กทม.อยู่ในลำดับที่ 53 ค่าฝุ่น 66 US AQI</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กในช่วงปิดเทอม เลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรงดออกจากบ้าน แนะนำทางการจัดทำห้องปลอดฝุ่นในบ้าน คือ 1.เลือกห้องที่ช่องว่างของประตูหรือหน้าต่างน้อยที่สุด ห่างจากถนน ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้าง หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดควัน 2.ทำความสะอาดห้อง โดยใช้ผ้าชุบน้ำแทนการใช้ไม้กวาด 3.ปิดช่องที่อากาศภายนอกจะเข้ามา และ 4.เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง และไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพิ่ม หากเด็กหรือบุคคลในครอบครัวมีอาการผิดปกติให้รีบพาไปพบแพทย์</p>	-
<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ bluechipthai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เผย ในช่วงฤดูร้อน ควรระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย อาจป่วยโรคอาหารเป็นพิษ โดย</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

อาหารที่เสี่ยง 10 เมนู ได้แก่ 1.จ๋อม/ลาบ/ก้อยดิบ 2.อาหารทะเล 3.อาหารประเภทยา 4.ข้าวผัดโรยเนื้ปู 5.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็งที่ไม่สะอาด แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการปรุงโดยวิธีลวก หรือพล่าสุกๆ ดิบๆ อาหารกล่องควรแยกข้าวและกับข้าว และรับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ หากมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อน-หลังการเตรียมอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ ส่วนการรักษาโรคอาหารเป็นพิษ ให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

